

'ไอที-มือถือ' โหมลดราคา ดันยอดสิ้นปี

"ค่ายไอที-มือถือ"ส่งแคมเปญกระตุ้นยอดปลายปี เน้นส่วนลดค่าเครื่อง 5-7 พันบาท ไอโฟนลดสูงสุด 50% ผู้ค้าลุ้นปลายปียอดขายมือถือกลับมาคึก หลังเผชิญภาวะยอดขายแผ่วก่อนหน้า ขณะที่สินค้าไอทีลยจัดงานลดราคา กว่า 50-70% หวังมาตรการรัฐหนุนรายได้ สบช่องเทศกาลซื้อหาของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดธุรกิจ โพลสต็อค บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ช่วงเดือนสุดท้ายของปี คือช่วงกระตุ้นยอดขาย มีดีมานด์ของลูกค้าที่ต้องการจับจ่าย เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ หรือให้เป็นของขวัญตามเทศกาล

ดีแทคออกแคมเปญ "ดีที่สุดในดีแทค" ที่มีโปรโมชั่นพิเศษสุด คุ่มค่า หลากหลาย ไม่เหมือนใคร และให้ความมั่นใจกับลูกค้า

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ไอที

ว่าจะซื้อสมาร์โฟน หาโปรแรงสุดได้ที่ดีแทค นำโดยไอโฟนลดสูงสุด 50% และ อัฟ โปรแกรมให้ลูกค้าซื้อสมาร์โฟนลดสูงสุด 7,500 บาท ใช้ครบ 12 เดือน แลกซื้อเครื่องใหม่ฟรี หรือรับส่วนลด 50% เมื่อซื้อเครื่องใหม่

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นรับสมาร์โฟน 4จี ฟรี และลดราคาสมาร์โฟนรุ่นใหม่ล่าสุด 50-60% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้าที่กำหนด กรณีที่ภาครัฐประกาศทำแคมเปญช่วยเหลือชาติ ดีแทคพร้อมสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่งท้ายปี 2559 ด้วยแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าได้ซื้อสมาร์โฟนเพื่อลดหย่อนภาษีในราคาพิเศษสุดเฉพาะช่วงสุดท้ายของปี คาดว่าลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่จะพอใจกับโปรโมชันสมาร์โฟนและแพ็คเกจให้บริการดีแทค 4จีที่คุ้มสุดฯ

ขณะที่ ทรูมูฟ เอช จัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน ทั้งลูกค้าใหม่และเก่า รับส่วนลดค่าเครื่องไอโฟน รุ่น 5เอส-7 พลัส สูงสุด 5,000 บาท เมื่อสมัครแพ็คเกจเสริมเน็ตไม่อั้น 3,000 บาท ใช้เน็ตไม่อั้นนาน 8 เดือน และข้อเสนอผ่อนค่าเครื่อง 0% นาน 10 เดือน พร้อมซูเปอร์โมชันซิมใหม่ค่าโทรในเครือข่ายชั่วโมงละ 1 บาท เมื่อเติมเงินสะสมครบ 100 บาทต่อเดือน เล่นฟรี 4 แอพฮิต ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ วอทส์แอป และอินสตาแกรม เริ่มวันนี้-สิ้นเดือน ม.ค.2560

นอกจากนี้ ยังจัดแคมเปญมอบส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 3,000 บาท สำหรับสมาร์โฟน 4จี แบรนดอื่นที่ร่วมรายการด้วย เช่น ซัมซุง กาแล็กซี่ เจ2, ซัมซุง กาแล็กซี่ เจ5 ไพร้มและไอ-โมบาย-ไอ-สไคล์812 4จีหรือเลือกรับสมาร์โฟน 4จี ทรูสมาร์ท 4จี แม็กซี5.0เมื่อสมัครแพ็คเกจเสริมเน็ตไม่อั้น 2,000 บาท ใช้เน็ตไม่อั้นนาน 5 เดือน

ดีแทคเปิดตัวชุดของขวัญยอดปลายปี

นางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ดีแทคเปิดตัวชุดคอร์ปอเรชั่น ผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม กล่าวว่า ใ้คงสุดท้ายปีนี้มั่นใจว่า สินค้าโทรศัพท์มือถือจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเดือน ต.ค.-พ.ย. ยอดขายแผ่ว เนื่องจากผู้บริโภคชะลอจับจ่าย แต่เดือน ธ.ค.ปกติเป็นฤดูขายอยู่แล้ว ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ด้วยการเพิ่มอำนาจซื้อให้ผู้บริโภค ยังจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้คึกคักขึ้น

"มั่นใจว่า สินค้าของดีแทคบลิวซี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะมียอดขายที่คึกคักขึ้น โดยจะได้รับผลดีจากมาตรการที่รัฐดำเนินการไปแล้ว นั่นคือ การอัดฉีดเงินให้ผู้มีรายได้น้อย"

โดยเชื่อว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 8.3 ล้านคน จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นลูกค้าบริษัท ซึ่งโดยปกติสินค้าไอทีเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีความต้องการสูง

ส่วนช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี ที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยการนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็จะทำให้ดีแทคบลิวซีได้รับอานิสงส์จากมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ซินเน็คคืนกำไรส่งท้ายปี

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีหลากหลายประเภท กล่าวว่า บริษัทจัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% โดยมีสินค้ากว่าพันรายการ ทั้งสมาร์โฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พริ้นเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอกเกม และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับไอเมเน็ตเวิร์ค เป็นต้น

ขณะที่ ผลดำเนินงานของบริษัทไตรมาส 3 ปี 59 มีรายได้รวม 6,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท เป็นผลจากการ ลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ไตรมาสนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ รายได้การขายงานโปรเจกต์ให้ลูกค้าในสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กับยอดขายของสินค้าในกลุ่มสมาร์โฟน ได้รับการตอบรับดี

อีกทั้งบริษัทเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในหลายกลุ่มสินค้าเข้าไปจำหน่ายในตลาด ทำให้มีความ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 13 ธันวาคม 2559

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10309

หน้า: 1(กลาง), 4

Col.Inch: 51.62 Ad Value: 74,849

PRValue (x3): 224,547

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ไอที-มือถือ'โหมลดราคาต้นยอดสิ้นปี

หลากหลายตรงความต้องการลูกค้า
จีนเน็ค คาดว่า แนวโน้ม
ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 59 จะ
โดดเด่นเนื่องจากสินค้าใหม่ทยอย
ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม
สมาร์ทโฟนที่เติบโตเพิ่มขึ้น มีการ
เปิดตัวรุ่นใหม่ฯ ส่งผลให้ยอดขาย
กลุ่มสมาร์ทโฟน ในปีนี้เติบโต
ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาท

สำหรับงาน Synnex
Clearance Sales จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2559 ที่
สำนักงานใหญ่ ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ และ
ในงานเดียวกัน บริษัทยังได้ร่วม
เป็นกัลโหลขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข้าว=ช่วย"
โดยเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร
ราคาทุน ช่วยเหลือชาวบ้านด้วย



บลูชีพ แมกกาซีน

13 hrs · Bangkok · 🌐

'Synnex Clearance Sales' คีนกำไร
เปิดพื้นที่ขายข้าวสารช่วยเหลือชาวนา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คีนกำไรส่งท้ายปี พร้อมโครงการ สนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายข้าวสารจาก ชาวนาในราคาทุนวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิทส์ นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่า พันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอเกมส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโซมเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการเลือกซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ที่ จะมาถึงใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเน็คฯ โดยเฉพาะ

งาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ซินเน็คฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “ให้ข้าว = ช่วย” พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้เดือนร้อนและมีปัญหาในการขายข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานครั้งนี้อีกด้วย” คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันศุกร์ – เสาร์ ที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ. ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถนน สุขุมวิทส์ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th



Like

Comment

Share

Write a comment...





เปิด ตะกร้าข่าว

ลดราคา

น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดงานลดราคาสินค้าไอทีสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่า 1,000 รายการ ทั้งสมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอ มอนิเตอร์, พรินเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น



จีนเน็คฯ จัด Synnex Clearance Sales คืนกำไรส่งท้ายปี พร้อมจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร ช่วยชาวนา

Public Relations

บริษัท จีนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คืนกำไรส่งท้ายปี พร้อมโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางการจัดจำหน่ายข้าวสารจากชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวว่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับไฮมเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการเลือกซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กจีนเน็คฯ โดยเฉพาะ

งาน Synnex Clearance Sales ได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ จีนเน็คฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “ให้ข้าว = ช่วย” พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยผู้เดือดร้อนและมีปัญหาในการขายข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานครั้งนี้ด้วย “คุณสุธิดากล่าว ในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันศุกร์ – เสาร์ที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.จีนเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช

อีเมล. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ โดย อนุรักษ ลิประเสริฐสุนทร



ข่าวออดิเทียม

8 ธ.ค. 2559

- หุ้นชื่อดัง!! : INTUCH ราคาดีจุด P/E ต่ำสุดรอบ 5 ปี 'ของดีราคาถูก' หรือ 'เพียงภาพพจน์ดี'
- 'อาชวศึกษา' เตรียมทุ่มเงินราว 440 ล้านบาท ซื้อหุ้น 58% ใน VNT ตลาดลงนามสิ้นเดือนนี้
- หุ้นชื่อดัง: SEAFCO ขึ้นเข้าขึ้นรอบใหม่ หลังเกาะไปรเจ็กทะเลลึก ดันอัพไซด์พุง 20%
- สรุปแนวโน้มภาวะตลาดหุ้นไทยเข้าปี 5 โบรกเกอร์มองปรับขึ้น
- โบรกเกอร์ประเมิน SET บัญชีแกว่งตัวบวกในกรอบ 1,510 - 1,530 จุด แนะนำคิดผลประจุม 'อีซีบี'



ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- จีนเน็คฯ จัด Synnex Clearance Sales คืนกำไรส่งท้ายปี พร้อมจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร ช่วยชาวนา 8 ธ.ค. 2559

โอกาสครั้งสำคัญ ที่คุณจะได้รับลงทุน
ใน 2 อาคารสำนักงานชั้นนำ
เชื่อมต่อ BTS อโศกและ BTS ชิดลม
ลงทุนอย่างคุ้มค่า บนมาตรฐานระดับพรีเมียม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

Exchange Tower Mercury Tower

TPRIME REIT
THAILAND PRIME PROPERTY REIT

Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

ซินเน็คฯ จัด Synnex Clearance Sales คีนกำไรส่งท้ายปี พร้อม เปิดพื้นที่ จำหน่ายข้าวสาร ในราคา ทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มี โอกาสขายข้าว สาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8 ธันวาคม 2559)----- บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คีนกำไรส่งท้าย ปี พร้อมโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งช่องทาง การจัดจำหน่าย ข้าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนน สุขุมวิท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้น นาระดับโลกหลาก หลายประเภท กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ สำหรับคอเกมส์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงสำหรับโฮ มเน็ตเวิร์ค เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเน็คฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้อง ขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้

(รัตติสรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ เรียบเรียง ; โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com)

ที่มา: หุ้นอินไซด์

วันที่ : 08 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Close

ThaiPR.NET ซินเน็คฯ จัด Synnex Clearance Sales

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนกำไรส่งท้ายปี พร้อม เปิดพื้นที่ จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มี โอกาสขายข้าว สารส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

G+1 0 [Like](#) [Share](#) Be the first of your friends to like this.

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤษภาคม 2559

16:06:22 น.



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--IR PLUS

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คืนกำไรส่งท้ายปี พร้อมโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งในช่องทาง การจัดจำหน่าย ข้าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยี ซิน เนาระดับโลกหลาก หลายประเภท กล่าวว่า "เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอเกมส์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงสำหรับโฮ มเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเน็คฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ซินเน็คฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข้าว = ช่วย" พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือนร้อนและมี ปัญหาในการขายข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายใน งานครั้งนี้อีกด้วย " คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันที่ วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

เรื่องย่อละครล่าสุด

- คู่ซ่า รสแซ่บ
- กุหลาบตัดเพชร
- เจ้าจอม
- คนละขอบฟ้า
- รักสลับหน้า
- เพชรตัดเพชร
- นาคี
- นางอาย
- มายาจิมพลี
- หมอผี
- ร้างใหม่...หัวใจเดิม
- กระถินรักริ้ว
- ดวงใจพิสุทธิ์
- แรงขัง
- แดช
- ขึ้นชื่อว่า
- เจาโศก
- บัลลังก์หงส์
- สลักจิต
- ข้ามาคนเดียว

ข่าวเทคโนโลยีล่าสุด

- ภาพข่าว: ครบรอบ 10 ปี "THAILAND GAME SHOW"
- เอปัสเปิดตัวเลเซอร์โปรเจกเตอร์ 3LCD ความสว่าง
- ภาพข่าว: JMART เปิดตัว Jaycamera สาขาแรกที่ Sertis ร่วมส่งเสริม Local Hack Day ครั้งแรกของไทย
- ภาพข่าว: BenQ จัดการแข่งขัน ZOWIE CS:GO โอลิมปัส เปิดตัวสุดยอดกล้องมืออาชีพ Olympus OM-ลดโลกตะลึงส่งท้ายปี PALLADIUM IT HOT SALE ครั้งที่ 3
- TCL จับมือ IKEA จัดกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ เข้าถึง
- TCL โดดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมชุกกลยุทธ์ แอควานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์ ขานรับนโยบายดิจิทัล
- โซนี่ไทยบุก Photo Fair 2016 รุกตลาดกล้องส่งท้ายปี
- ทรมุฟ เอชร่วมกับเฟซบุ๊กเปิดบริการ Facebook Flex ฟรี

[ข่าวเทคโนโลยีล่าสุด >>](#)

[Like](#) Be the first of your friends to like this.

[Facebook](#)

[Twitter](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บราเดอร์ ร่วมกับโรงพยาบาล รามาธิบดี และพาร์ทเนอร์แบรนด์เตรียมจัดกิจกรรม "บราเดอร์ รั น แอนด์แชร์...วิ่งสืบปันน้ำใจ เพื่อผู้ ป่วยโรคมะเร็ง" ครั้งที่ 3

โบรกาเซียร์"ชื่อ"SYNEX คาด กำไร Q4/59 โตดีรับไฮซีซีขึ้น, เล็ง ผลบวกมาตรการช่วยเหลือชาติ- ลันสร่วมทุนปลายปี

ซินเน็คฯ ทำสถิติใหม่ อวดรายได้ Q3/59 ที่ 6,152 ล้านบาท โตสุด เป็น ประวัติการณ์ ส่งซิก Q4/59 ไม่น้อยหน้า รายได้ทั้งปีทำได้ตาม เป้าหมายที่ SYNEX ตั้งไว้

SYNEX คาด Q4/59 เติบโตต่อ เนื่องจาก Q3/59 จากสมาร์ตโฟน รุ่นใหม่, เชื่อทั้งปีรายได้ทำนิวไฮ รับโล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ซินเน็ค ส่งท้ายปี เกษตรกร ไอที รายการ ลดราคา สำนักงาน ชาวนา sales synnex จำกัด โครงการ ราคาสินค้า ประเทศไทย บริษัท

[Product Tour](#)
[Get it Now](#)

**ธพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
ปฏิบัติการ'รายด้วย
การตลาด
ออนไลน์'ครั้งที่ 4/
2559**

ธพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ'รายด้วยการตลาด
ออนไลน์'ครั้งที่ 4/2559

SME Bank

More



ธพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ'รายด้วยการตลาด
ออนไลน์'ครั้งที่ 4/2559



าพณฯ หนึ่ง ชูชัย
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
แสดงความยินดีกับ 'ธพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ' ครั้งที่ 4



ตรวจรับมอบห้องน้ำโครงการ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้าง
อนาคต เพื่อเด็กไทย



โฮมโปร ส่งมอบ โครงการ
ห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูง
วัย'สวนหลวง ร9. เป็นแห่งที่ 2



สิ้นมันคงจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล
'สิ้นมันคงมีนิมิตราธอน ครั้งที่ 3'

No result...

You are here: [Home](#) >> [ซินเน็กซ์ จัด Synnex Clearance Sales คินกำโรสงท่ายปี พร้อม เปิดพื้นที่ จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุน เพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค](#)

ซินเน็กซ์ จัด Synnex Clearance Sales คินกำโรสงท่ายปี พร้อม เปิดพื้นที่ จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค



SYNNEX CLEARANCE SALE
เพียง 2 วันเท่านั้น
ศุกร์-เสาร์
16-17 ธันวาคม 2559
เวลา 09:00-16:00น.
ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน กรุงเทพฯ

ลดส่งท้ายปีสูงสุด 50-70%
กับชบวนสินค้าอีกมากมาย

กิจกรรมพิเศษที่ Facebook
synnexthailand
จะได้อีกส่วนลดพิเศษ Synnex อีก!!!

ภายในงาน
มีจุดจำหน่ายข้าวสาร
จากชาวนาไทยราคาถูก
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ซินเน็กซ์ จัด Synnex Clearance Sales คินกำโรสงท่ายปี พร้อม เปิดพื้นที่ จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

บริษัท ซินเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าโลที่ 50-70% มากกว่าพันรายการ คินกำโรสงท่ายปี พร้อมโครงการสนับสนุนชาวนาเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งช่องทาง การจัดจำหน่าย ข้าวสารจากชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยี ชั้น นาระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวว่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี ี่สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่นำสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ฮูปรแกรมสำหรับคอเกมส์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงสำหรับไฮ มเม็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากนี้ราคาพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ี่ใกล้ๆ นี้ และเราายังจะมี โปรแกรพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเน็กซ์ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ซินเน็กซ์ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด 'ให้ข้าว =ช่วย'พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือนร้อนและมี ปัญหาในการขาย ข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายในงานครั้งนี้ด้วย "คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนชาวนาเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันที่ศุกร์ - เสาร์ ที่16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเน็กซ์ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย

ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย

Facebook Like +1 0

INTOUCH SET ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย

BEYOND SMEs POWER of IT

เพิ่มโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด

5 พ.ย. 57 เวลา 19.30-16.30 น.

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนฟรี

สภาอกรักษ์ ร.ก.ส.



พสกยา ศรีรางวัล International Quality Crown Award 2016 การันตีคุณภาพ

สมาคมผู้ผลิตกาแฟอเมบิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการ 'JUMC WoW' ครั้งที่ 4 สายใต้คอนเสิร์ต (JUMC 2016)

สาวพช.-สสว. นำสดาร์อาชีพไทย กระทั่งเวทีประกวดคนวัดกรรมใหม่ ณ กรุงโซล ประสบความสำเร็จ ได้รับเชิญไปประกวดที่เมืองเมลเบิร์น

ปตท. สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคน มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยกว่า ๒,๕๐๐ คน

กองทุนบัวหลวง แนะนำกองทุนเลือก LTF ที่ตนเองเข้าใจในนโยบาย และวิธีการบริหาร



13

ออมสิน

13

13

ออมสิน

ออมสิน

ออมสิน



ซินเนคฯ จัด Synnex Clearance Sales คินกำไรส่งท้ายปี พร้อม เปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

Category: บริษัทจดทะเบียน
Published on Friday, 09 December 2016 06:51
Hits: 483

ซินเนคฯ จัด Synnex Clearance Sales คินกำไรส่งท้ายปี พร้อม เปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คินกำไรส่งท้ายปี พร้อมโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งในช่องทาง การจัดจำหน่าย ข้าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท

นางสาวสุจิตา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่ายสินค้า เทคโนโลยีชั้นนำ นาระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวไว้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่นำเสนองานกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ พวงสำหรับโซ มเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการเลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ใกล้ๆ นี้ และเราจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจฟู้ดซินเนคฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด ก็กิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ซินเนคฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข้าว =ช่วย"พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือนร้อนและมี ปัญหาในการขาย ข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายใน งานครั้งนี้ด้วย "คุณสุจิตากกล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเนคฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท สติตามราย ละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

001373920

Today	734
Yesterday	1247
This Week	12728
Last Week	1333723
This Month	23844
Last Month	107175
All days	1373920

Your IP: 27.254.70.141
Fri, 09 Dec 2016 07:53:24 +0000



ข่าวสด

หน้าแรก > เศรษฐกิจ > ชินเน็คฯ คีนกำไรส่งท้ายปี

ชินเน็คฯ คีนกำไรส่งท้ายปี สินค้าไอทีลด 50-70% พร้อมเปิดพื้นที่ขายข้าวราคาทุนช่วยชาวนา

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 - 16:22 น.

Like 256 Share Tweet



น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวว่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงจัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอเกมส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโฮมเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการเลือกซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ที่即将来临ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กชินเน็คฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ชินเน็คฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “ให้ข้าว=ช่วย” พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยผู้เดือนร้อนและมีปัญหาในการขายข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสารส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานครั้งนี้อีกด้วย” น.ส.สุธิดา กล่าว

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันใน วันศุกร์-เสาร์ ที่ 16-17 ธ.ค. 2559 ณ บมจ.ชินเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิทซอย 11 ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ facebook/synnexthailand, www.synnex.co.th

ติดตามเรา

Khaosod - ข่าวสด
10,487,465 likes

Like Page Contact Us

22 friends like this

ที่น่าสนใจ

- น้ำตาท่วมเลย!! 'นานา' เจอสามีทำเซอร์ไพรส์ 'เจนี่' แอบเอาเค้กวันเกิดให้กลางสนามบิน (คลิป)

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 - 20:40 น.
- คนสงสัยนี่กว่ามีแค่ 'น้องภู!!' 'ตึก-นุ้ย' โพสต์ภาพลูกๆ กอดกันพร้อมหน้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 - 01:50 น.
- 2 ทีมกรุงเก่าจับมือลุยศึก แชมป์เอ็นซีพี - ตั้ง "โค้ชขบตี"คุมทัพ

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15:42 น.
- เปิดตำนานความรักข้ามภพ ลีลับ "เจ้าแม่มาตี" รูปปั้นตระหง่านเมืองริมโขง ชาวบ้าน-นักท่องเที่ยว...

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 - 18:36 น.
- หนุ่มเครียดถูกไฟแนนซ์ทวงค่างวดที่ค้าประกันจยย.ให้เพื่อนเลยยิงกรอกปากฆ่าตัวตายเอง!

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 - 20:21 น.
- ดับฝันคนกทม. เบสทรินไวยกรมศุลฯ กักรถเมล์เอ็นจีทีที่แหลมฉบัง

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 - 18:30 น.

ซินเนคฯ จัด SYNnex CLEARANCE SALES คินกำไรส่งท้ายปี

โดย **nookzz** เมื่อ 08/12/2016 16:41

0 31



บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คินกำไรส่งท้ายปี พร้อมโครงการสนับสนุนข่าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งช่องทาง การจัดหาหน่วย ข่าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนน สุนทรสวัสดิ์

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้น นาระดับโลกหลาก หลายประเภท กล่าวว่า "เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, ฟรียนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงสำหรับโฮม เน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจซินเนคฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ซินเนคฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข่าว = ช่วย" พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข่า วสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือดร้อนและมี ปัญหาในการขาย ข่าว ได้มีโอกาสขายข่าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายใน งานครั้งนี้ด้วย" คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข่าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันใน วันศุกร์ – เสาร์ ที่16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเนคฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุนทรสวัสดิ์ ติดตามราย ละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

รีวิวแอปล่าสุด!



ซินเน็คฯ จัด Synnex Clearance Sales คีนกำไรส่งท้ายปี พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าว สาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖:๐๖ น.

ขนาดตัวอักษร:



กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--IR PLUS

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คีนกำไรส่งท้าย ปี พร้อมโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งช่องทาง การจัดจำหน่ายข้าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีขั้น นาระดับโลกหลาก หลายประเภท กล่าวว่ "เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่า สนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, พรีนเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอเกมส์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงสำหรับโซ มเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจาก ราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญ ใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง โภลัฯ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรม พิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเน็คฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ใ้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ซินเน็คฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข้าว =ช่วย" พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือนร้อนและมี ปัญหาในการขาย ข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายใน งานครั้งนี้ก็ ด้วย " คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันศุกร์ – เสาร์ ที่16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

ขนาดตัวอักษร:

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: วิวโรจน์แดงตั้งซินเน็ค (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนจำหน่าย

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--ทีอาร์ พลัส ทู เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านไอทีรายใหญ่ของเมืองไทย และบริษัท วิวโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่มียอดขายจำหน่ายจอแสดงผลผลมากที่สุดในสหรัฐฯ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว "Partn..."

บราเดอร์ เปิดวิสัยทัศน์ 3 ปี ตั้งเป้าติดท็อปแบรนด์ ไอทีไทย

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น บราเดอร์ ประเทศไทย เปิดวิสัยทัศน์การตลาด 3 ปี ข้างหน้า สร้างแบรนด์ ให้อยู่ในใจผู้บริโภค และติดท็อปแบรนด์ไอทีไทย สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและ มาตรฐานการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ส่วนแบ่ง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทซินเน็คประเทศไทยจำกัด Synnex Clearance Sales ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่วยเหลือชาวนา Clearance sale ลดราคาสินค้า บริษัทซินเน็ค จำกัดมหาชน ราคาสินค้า เกษตรกรไทย

ADVERTISEMENT

The requested URL could not be retrieved

While trying to retrieve the URL: <http://widgetserver.amazon.com/inva>

The following error was encountered:

Unable to determine IP address from host name

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริค jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิดซ์บีซี เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชิมซง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปดท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุนิยมวิทยา แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง

ซินเน็คฯ จัด Synnex Clearance Sales คีนกำไรส่งท้ายปี พร้อมเปิดพื้นที่ จำหน่ายข้าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าว สาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ต Thursday December 8, 2016 16:06



กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--IR PLUS

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คีนกำไรส่งท้าย ปี พร้อมโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งช่องทาง การจัดจำหน่ายข้าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่ายสินค้า เทคโนโลยีชั้น นาระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวว่า "เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่าสนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, พีซี, จอมอนิเตอร์, เพรินเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงสำหรับไอ มเน็ตเวิร์ก เป็นต้น นอกจากราคาที่ลดพิเศษแล้วยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ที่กำลังถึง ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเน็คฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ซินเน็คฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข้าว = ช่วย" พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือนร้อนและมี ปัญหาในการขาย ข้าว ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายใน งานครั้งนี้ด้วย " คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย

Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข้าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันใน วันศุกร์ - เสาร์ ที่16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ ที่ [facebook/synnexthailand](https://facebook.com/synnexthailand) , www.synnex.co.th

Latest Press Release



[ภาพข่าว: ครบรอบ 10 ปี THAILAND GAME SHOW BIG FESTIVAL 2016 มหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คอเกมต้องไม่พลาด](#)

คอบุญ พวงมหา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและโฆษณา บริษัท ทู มิเดีย โซลูชันส์ จำกัด และ พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โขวไรซ์ซิด จำกัด ผันกำลังความสนุกเตรียมความพร้อมในการจัดงานครบรอบ 10 ปี THAILAND GAME SHOW BIG...



ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที



ซินเนคฯ จัด Synnex Clearance Sales คินค้าไร้สิ่งท่ายี่ พร้อม เปิดตัวที่ จำหน่ายข่าวสาร ในราคาทุนเพื่อ ช่วยเหลือชาวนา ได้มี โอกาสขายข่าว สาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

Like 0 Share Tweet G+ 0

IR PLUS — 8 ธันวาคม 2559 16:06



บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน Synnex Clearance Sales ลดราคาสินค้าไอที 50-70% มากกว่าพันรายการ คินค้าไร้สิ่งท่ายี่ พร้อมโครงการสนับสนุนข่าวสารเกษตรกรไทย ร่วมเป็นอีก หนึ่งช่องทาง การ จัดจำหน่าย ข่าวสารจาก ชาวนาในราคาทุน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท สวีตี่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้น นาระดับโลกหลาย หลาย ประเทศ กล่าวว่ "เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี สัญลักษณ์ รับประกัน Trusted by Synnex มาตลอด จึงได้จัดงาน Synnex Clearance Sales สินค้าไอทีลดสูงสุด 50-70% กับสินค้าที่น่า สนใจกว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, ทีซี,

จอมอนิเตอร์, พรินเตอร์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับไอที มินี่ดีวีดี เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาที่ลดพิเศษแล้ว ยังเหมาะกับการ เลือกซื้อเป็น ของขวัญใน เทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ใกล้ๆ นี้ และเรายังจะมีโปรแกรม พิเศษสำหรับแฟนเพจเฟซบุ๊กซินเนคฯ โดยเฉพาะ

ซึ่งงาน Synnex Clearance Sales เราได้จัดเป็นประจำทุกปี ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี จากลูกค้า และต้องขอ ขอบคุณบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ซินเนคฯ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "ให้ข่าว = ช่วย" พร้อม เปิดตัวที่จำหน่ายข่าวสารในราคาทุน เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไทยผู้ เดือนร้อนและมี ปัญหาในการขาย ข่าว ได้มีโอกาสขาย ข่าวสาร ส่งตรงถึงมือ ผู้บริโภคภายใน งานครั้งนี้ด้วย " คุณสุธิดากล่าวในตอนท้าย Synnex Clearance Sales และโครงการสนับสนุนข่าวสารเกษตรกรไทย จะมีพร้อมกันในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ บมจ.ซินเนคฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท สวีตี่ ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ ที่ facebook/synnexthailand , www.synnex.co.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR
คำค้น: SYNEX, Synnex Clearance Sales, ซินเนคฯ

Like 0 Share Tweet G+ 0

ADVERTISEMENT
iQMediaLink
ไปต่างประเทศ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

เพียงคุณใช้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได้โดยไปที่ หน้า ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี หากติดปัญหาสามารถ ติดต่อเราได้ที่หน้า ThaiPR.net Fan Page หรืออีเมลหา เราที่ help@thaipr.net ขอคุณค่ะ

บทความพ็อาร์ & การตลาด

Thai PR ThaiPR.net 11,929 likes

Like Page Share

2 friends like this

- ข่าวล่าสุด
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือเผยแพร่ศาสนา "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม"
 - ภาพข่าว: สยามลวดเหล็กฯ สอนอาชีพ ชี้อ่อง รวย ให้ชุมชน จ.ระยอง
 - ภาพข่าว: ราชภัฏธนบุรีรวมใจถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 - ภาพข่าว: ชไนเดอร์ อิเล็กทริก (Schneider Electric) รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงาน
 - โซเทล มีวส์ แบงค็อก ประกาศแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ จัดการฝ่ายบริหารคนใหม่

ตลาดเกมในไทย 'ไม่ซบ'
ผู้เล่นยังคึก-เจ้าของเทคโนโลยีฯ ยังสู้
> 28

ตลาดเกมในไทย 'ไม่ซบ'

ผู้เล่นยังคึก-เจ้าของเทคโนโลยีฯ ยังสู้



“

เกม นับเป็น
คอนเทนต์ด้าน
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ที่วันนี้สามารถเข้าถึง
ได้ทุกกลุ่ม ขณะที่
ตลาดเฉพาะกลุ่ม
ก็ยิ่งเติบโต

”

“ภาพรวมตลาดเกมและแอนิเมชัน
ทั้งประเทศ มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท
เมื่อปี 58 มีมูลค่าราว 1.27 หมื่นล้านบาท
ปี 59 มีโอกาสเติบโตได้ถึง 1.3 หมื่นล้านบาท
ขณะที่ปี 60 โอกาสเติบโตมีเพิ่มอีก ประเมินว่า
จะโตอีกมากกว่า 12% ตลาดเกมยังโตแบบ
ขาขึ้น ยิ่งผู้พัฒนาเกมมีเกมใหม่ๆ ออกมาต่อ
เนื่อง ยิ่งกระตุ้นตลาด ปัจจุบันเกมไทยที่
ได้รับความนิยมติดอันดับโลกก็มี”

นางสาวธิดารัตน์ ธนภรรควาวิณ นายก
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
(TGA) กล่าว พร้อมยืนยันว่า ยิ่งเทคโนโลยี
เติบโต มีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเทคโนโลยี
วีอาร์ สมาร์ทโฟนแพร่หลาย ผู้พัฒนาเกม
คอนโซลยังทำตลาดต่อเนื่องแบบนี้ ยิ่งทำให้
ตลาดเกมขยายตัวไม่เฉพาะทั่วโลก รวมทั้ง
ไทยด้วยโดยเฉพาะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ ให้
ผู้พัฒนาได้ต่อยอดได้ง่ายขึ้น เล่นได้ทุกที่
ทุกเวลา

แม้ว่าวันนี้สัดส่วนการเล่นเกมนตลาดใหญ่
กว่า 90% ยังอยู่บนพีซีออนไลน์ก็ตาม

“เกม นับเป็นคอนเทนต์ด้านเอ็นเตอร์-
เทนเมนต์ ที่วันนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
ขณะที่ตลาดเฉพาะกลุ่มก็ยิ่งเติบโต ในแง่ของ
จำนวนคนเล่น สมาคมยังให้การสนับสนุน
ผู้พัฒนาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะเข้าทาง
ภาครัฐเป็นผู้ทำตลาดให้สำหรับผู้พัฒนา
เกมที่มีลิขสิทธิ์ของตัวเอง ขณะเดียวกัน
นำเกมที่พัฒนาโดยคนไทยมาจัดแสดงใน
งานเกมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ
เช่นล่าสุด ทูมิเดีย โซลูชันส์ ในเครือทรู
จับมือบริษัทไอวีโรซิด จัดงาน “THAILAND
GAME SHOW BIG FESTIVAL 2016”
ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค.ที่ผ่านมาหวังมีผู้เข้าชม
120,000 คน เงินสะพัด 120 ล้านบาท
กระตุ้นตลาดในประเทศให้คึกคักช่วง
โค้งสุดท้ายปลายปี

ผลักดันให้สังคมยอมรับ

นายต๋อบุญ พ่วงมหา ผู้อำนวยการฝ่าย
สื่อและโฆษณา บริษัท ทรู มิเดีย โซลูชันส์
จำกัด กล่าวว่า งานนี้ มุ่งหวังขับเคลื่อนซบ
เคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทย ให้กลายเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจเกมในอาเซียน และหวัง
เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเกมเมอร์ไทย
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและก้าวไปสู่
ระดับโลก

งานดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่สนใจ
ด้านเกมได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์
ที่จะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคง
ในอนาคตได้ อาทิ อาชีพนักกีฬา E-Sport
นักพัฒนาเกม (Game Developer)
นักพากย์เกม (Game Caster) ซึ่งจะไปสู่
การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของอุตสาหกรรม
เกมต่อสังคมไทย

“ปีนี้ครบรอบ 10 ปี ได้รวบรวม
พันธมิตร บริษัทสินค้าไอทีชื่อดัง และค่ายเกม



ตอบยุ พวงมหา

ชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 40 บริษัท โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้าร่วมถึง 70% อาทิ อเมริกา ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เยอรมัน และรัสเซีย เป็นต้น ต่างพร้อมใจขนทัพสินค้าและเกมใหม่มาเปิดตัวให้ได้สัมผัสพร้อมไปรษณีย์ เกมมิ่งเกียร์ ไอเทมต่างๆ

และกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้คอเกมไทย

พร้อมเกมแอสเตอร์ชื่อดังกว่า 30 ชีวิตในสังกัด ONLINE STATION ที่มาโชว์การพากย์เกมสด มุ่งหวังผลักดันให้อาชีพแอสเตอร์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจในอาชีพนี้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและทดลองสัมผัสกับอีกอาชีพหนึ่งในวงการเกมที่สามารถนำเทคนิคการเล่นเกมมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้ตัวเอง

สนับสนุนเยาวชน

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซว์ไรซ์ จำกัด กล่าวว่า ต้องการยกระดับวงการเกมให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้สิ่งที่ชื่นชอบในเชิงสร้างสรรค์

ขณะเดียวกัน พร้อมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน รวมถึงภาครัฐให้เข้าใจและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

'โลจิกเทค' ดันงบ 5 แสนดอลลาร์

นางสาวศิราณี วุฒิภาตตร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โลจิกเทค กล่าวว่า ปี 2560 บริษัทมีกลยุทธ์การทำตลาดที่มุ่งเน้นทำตลาดเกมมิ่งเป็นหลัก ประกอบกับประเทศไทยได้เป็นฮับทางด้านเกมมิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วัดจากตัวเลขเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ประกอบ และการเติบโตของตัวเลขการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีประกอบจากโครงการประมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

"บริษัทเห็นถึงโอกาสการเติบโตออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกมมิ่งออกมารองรับตลาดทั้งเม็ดเงินราย ไร่สาย คีย์บอร์ด และหูฟัง สำหรับนักเล่นเกม ตลอดจนมีแผนการทำตลาดสนับสนุนเกี่ยวกับเกมมิ่งอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับหน้าร้าน ซอฟต์แวร์เกม และการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานกีฬาอีสปอร์ตต่างๆ รวมถึงการเข้าไปยังสถานศึกษา นำเกมเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ ปิหน้าจะเห็น กิจกรรมลักษณะนี้

ของโลจิกเทคมากขึ้น ภายใต้งบการตลาด 5 แสนดอลลาร์ต่อไตรมาส"

แนวโน้มเทคโนโลยีที่มกแรงในปี 2560 จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทางด้าน ไร่สาย (ไวร์เลส) ซึ่งเติบโตสูงมาก ผลิตภัณฑ์ด้านบลูทูธ อาทิ เมลล์บลูทูธ คีย์บอร์ดบลูทูธ และหูฟังบลูทูธ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทางบริษัทได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ออกมารองรับตลาดอย่างต่อเนื่อง

"จุดเด่นของผลิตภัณฑ์โลจิกเทคสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงๆ อื่นได้ถึง 3 ผลิตภัณฑ์"

สำหรับภาพรวมของโลจิกเทคในปี 2560 นั้น หลายๆ บริษัทอาจจะทรงตัวแต่สำหรับโลจิกเทค ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มียอดขาย

เติบโต 30% ต่อเนื่องทุกไตรมาส ในส่วนของเกมมิ่งและไวร์เลส ประกอบกับบริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายมากกว่าหนึ่งอย่าง จึงนำสินค้าเหล่านั้นมาหมุนเวียนทำตลาดได้ แม้ว่าตลาดเม็ดเงินของสินค้านำเข้าจากประเทศจีนมาแข่งขันในตลาดมากขึ้น แต่ผู้บริโภคยัง

นิยมใช้สินค้าที่มีแบรนด์ และยอมรับในคุณภาพของสินค้า

"ตลาดเกม โดยเฉพาะตลาดของโลจิกเทค ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ เพราะเราเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ผู้เล่นไม่ได้คำนึงถึงราคา แต่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ปัจจุบันเราเน้นทำตลาดอุปกรณ์เป็นเซ็ท ประกอบด้วยเมลล์ คีย์บอร์ด และหูฟัง ต่อเซ็ท ราว หมื่นบาท ยังมีกลุ่มเป้าหมายต้องการซื้อ หรือซื้อแยกเราก็มีจำหน่ายเช่นกัน"

อย่างไรก็ตาม นางสาวศิราณี กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของโลจิกเทคจะพัฒนา มุ่งเน้นที่กลุ่มเกมมิ่งมากกว่า 40% ที่เหลือเป็นกลุ่มไอที แต่เมื่อเทียบแวลลูแล้ว กลุ่มเกมมิ่งสูงกว่ามาก

ขณะที่ ปีหน้าบริษัทยังมีแผนเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองตอบสนองความต้องการกลุ่มเกมเมอร์ด้วย จากปัจจุบันใช้หน้าร้านของไอทีซีดี และเจไอพี มีดีสทริบิวเตอร์ 3 ราย ได้แก่ เอสไอเอส ซินเน็ค และบันเลื่อง

บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2560 ไว้ราว 20 ล้านดอลลาร์ เติบโตจากปีนี้ 30%